



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน จึงขอเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และให้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

#### นโยบายและแนวทางการพัฒนา

นโยบายที่ ๑ ให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน ที่มีผลคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน

นโยบายที่ ๒ ให้มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ สำนัก และกอง เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ

นโยบายที่ ๓ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ สำนัก และกอง ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และประสานงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**นโยบายที่ ๔** ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ สำนักและกอง ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน

**นโยบายที่ ๕** ส่งเสริมให้หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนักและกอง เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ

**นโยบายที่ ๖** กำหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้แต่ละคณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา สถาบัน ศูนย์ สำนักและกอง ได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน

**นโยบายที่ ๗** ให้มีหน่วยรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ให้หน่วยงานระดับคณะ ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบฐานข้อมูล CHEQA Online System **หน่วยงานจัดการเรียนการสอน** จัดทำรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบฐานข้อมูล e-SAR โดยครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาและครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงาน ทั้ง ๙ ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ สมศ. จำนวน ๑๘+๒ ตัวบ่งชี้ และ**หน่วยงานสนับสนุน (สำนัก สถาบัน กอง)** จัดทำรายงานประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ e-SAR โดยครอบคลุมภารกิจขององค์กร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้

องค์ประกอบที่ (๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ

องค์ประกอบที่ (๓) การบริหารและการจัดการ

องค์ประกอบที่ (๘) การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ (๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่